

24 ตุลาคม พ.ศ. 2561

เรื่อง การดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใสเป็นธรรม

เรียน ท่านผู้ประกอบกร

หนังสือฉบับนี้จัดทำขึ้นเพื่อตอกย้ำเจตนารมณ์ของ บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จำกัด (มหาชน) ที่มุ่งมั่นให้ความสำคัญกับการดำเนินธุรกิจกับคู่ค้าอย่างโปร่งใส ซื่อสัตย์สุจริต และเป็นธรรม ควบคู่ไปกับการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน ครอบคลุมมิติเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมตลอดจนความสำคัญของภาคธุรกิจในการแก้ไขปัญหาคอร์รัปชัน ซึ่งเป็นปัญหาเชิงระบบจึงไม่สามารถพึ่งพางองค์กรใดองค์กรหนึ่ง แต่หากต้องได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในสังคม

ด้วยเหตุผลสำคัญนี้ บริษัทจึงได้เข้าร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต Collective Action Coalition Against Corruption (CAC) ซึ่งมีสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) เป็นผู้ขับเคลื่อนโครงการโดยกำหนดหลักเกณฑ์และสอบทานโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบอิสระ เพื่อที่บริษัทจะยังคงได้รับการรับรองจากคณะกรรมการ CAC ให้เป็นบริษัทที่มีนโยบายและแนวปฏิบัติในการต่อต้านการทุจริตตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกำหนดและมีพันธกิจที่จะต้องปฏิบัติตามจริง ทั้งนี้ เพื่อดำรงไว้ซึ่งความน่าเชื่อถือ (Integrity) ในการดำเนินธุรกิจตามหลักจริยธรรม และสนับสนุนการแข่งขันทางธุรกิจอย่างเป็นธรรม ตลอดจนความต้องการเป็นส่วนหนึ่งในการแก้ไขปัญหาทุจริตคอร์รัปชันของประเทศ

บริษัทขอเรียนกำชับถึงบรรดาคู่ค้า หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและองค์กรต่างๆ ตลอดจนผู้ประกอบการและผู้ให้บริการทุกราย จะต้องไม่ดำเนินกิจกรรมใดๆ ที่ขัดต่อนโยบายของบริษัท และขอเชิญชวนคู่ค้า หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและองค์กรต่างๆ ตลอดจนผู้ประกอบการและผู้ให้บริการทุกรายให้เข้าร่วมโครงการให้เพิ่มมากขึ้นเพื่อเป้าหมายสู่ความยั่งยืนของภาคธุรกิจไทย

และหนึ่ง ในกรณีที่ท่านพบเห็นพฤติกรรมที่ไม่โปร่งใส ไม่ยุติธรรม หรือพฤติกรรมใดๆ ที่อาจจะเป็นการฝ่าฝืนนโยบายและหลักบรรษัทภิบาลที่บริษัทยึดถือปฏิบัติ ขอความกรุณาแจ้งเบาะแสได้ที่ whistleblower_centel@chr.co.th ซึ่งเป็นช่องทางติดต่อโดยตรงกับประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ทั้งนี้ เพื่อบริษัทจะได้ดำเนินการอย่างถูกต้องเหมาะสมต่อไป โดยข้อมูลทั้งหมดที่ได้รับแจ้งจะถูกเก็บเป็นความลับขั้นสูงสุดและจะไม่เปิดเผยถึงแหล่งที่มาของข้อมูล

บริษัทขอขอบคุณในความร่วมมือและการสนับสนุนด้วยดีเสมอมา

ขอแสดงความนับถือ

(นายธีระยุทธ จิราธิวัฒน์)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จำกัด (มหาชน)